



สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอร.รส. แถลงว่า กอร.รส. ได้ประชุมจัดเตรียมสถานที่ที่ท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ 30,000 ที่นั่ง และสำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 1 ม.ค.2560</p> <p>ขอเตือนประชาชนที่จะเดินทางมาบริเวณสนามหลวงให้รักษาสุขภาพ เตรียมยามาให้พร้อม และจะปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่พักคอยให้อากาศถ่ายเท เนื่องจากมีคนเป็นลมจำนวนมากเพราะอากาศอบอ้าว เพิ่มตำรวจประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำประชาชนทำกิจกรรมคลายเครียด ผ่านคลายอิริยาบถจากการนั่งคอย และจะจัดหาคลิปลุขภาพเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาเปิดให้ประชาชนได้รับชมระหว่างรอคิว</p> <p>ส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม ไม่ได้เกิดจากเป็นลม แต่เป็นเพราะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีโรคประจำตัว</p>
ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น	<p>การควบคุมยาพาราเซตามอล</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า แม้อย.จะมีมาตรการควบคุมการกระจายยาพาราเซตามอล ตั้งแต่การนำเข้า การผลิต การส่งไปยังร้านขายยา และการขายให้ประชาชน แต่กระบวนการมีช่องว่างให้ยาหลุดรอดออกมาถึงกลุ่มคนที่นำยามาใช้ในทางที่ผิดได้ เสนอให้อย.มีมาตรการการตรวจสอบให้มากขึ้น และจัดระบบการนำเข้าและการกระจายยาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>-ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มาตรการควบคุมถือว่าเพียงพอแล้ว การจะยกระดับมาตรการจะกระทบการเข้าถึงยาสำหรับผู้จำเป็นต้องใช้ การแก้ปัญหาयरุ่นน่ายาไปใช้เป็นสิ่งเสพติด ครอบครัวต้องช่วยกันดูแล ส่วนปัญหาการลักลอบนำเข้ายามาจากต่างประเทศ ในทางปฏิบัติควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะตามแนวชายแดน</p>
คมชัดลึก เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>ร่างพ.ร.บ.โค้ดมิลค์</p> <p>-เสนอข่าว กรรมการบริหารแพทยสภา ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กและเด็กเล็กฯ ว่า คณะกรรมการแพทยสภาไม่มีผลประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น ยืนยันเห็นด้วยในหลักการและสนับสนุนร่างพ.ร.บ.นี้ ส่วนความเห็นทางวิชาการที่สอดคล้องหรือคัดค้าน ควรนำเสนอหรือถกเถียงในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสนับสนุนให้องค์กรทางวิชาการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภูววรรณ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กและเด็กเล็กฯ ว่า การส่งเสริมให้เด็กกินนมแม่ ควรเร่งผลักดันกฎหมายให้แม่หยุดเลี้ยงลูกอย่างน้อย 6 เดือน โดยได้คำตอบแทน และระบุว่า นมแม่ควรให้เต็มที่อย่างน้อย 6 เดือน และให้ต่อไปให้นานที่สุด แต่ถ้าเกิน 2 ปี เด็กไม่ควรดูนม เพราะจะทำให้การขับพิษเสีย หลังเด็กอายุ 1 ปี นมมารดาหรืออาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy food) ถือเป็นอาหารเสริม ส่วนอาหารหลักคืออาหาร 5 หมู่ 3 มื้อ นมทุกชนิดมีประโยชน์ หลัง 1 ปี ควรส่งเสริมให้มีการดื่มนม</p>
สยามรัฐ คอลัมน์สังคมสยามรัฐ	<p>ร้องเรียนบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นายอวิชชัย แต่งอ่อน อดีตทหารเรือนาวิกโยธิน เส้นโลหิตในสมองแตก เป็นคนไข้ประจำ รพ.รามารักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง ในความดูแลของ นพ.กฤตวิทย์ รุ่งแจ้ง อาการไม่ดีขึ้นแต่กลับให้ออกจากโรงพยาบาล จึงขอร้องเรียนกับศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.ร.สธ.</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายพงศธร อังศุลิงห์ ผอ.ฝ่ายบริษัทสัมพันธ์และผู้บริหารฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเตด กล่าวว่า นโยบายจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล ทำให้กำลังซื้อบุหรี่ราคาแพงลดลง และผู้บริโภคไปซื้อบุหรี่ราคาถูกแทน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กระทบต่อการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐบาล ซึ่งนอกจากบริษัทต้องปรับแผนงานธุรกิจในปีหน้าให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และการแก้ไขพ.ร.บ.ยาสูบของ สธ. แล้ว ยังกระทบไปถึงภาคเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ 34,000 ครัวเรือนด้วย โดยเบื้องต้น บริษัทได้มุ่งเน้นรักษาคุณภาพเพื่อการส่งออกใบยาไทยให้ได้มาตรฐานโลก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด</p>
<p>มติชน เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน สยามรัฐ</p>	<p>นโยบายออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกายประจำวันพุธเป็นครั้งที่ 5 โดยวอร์มอัพด้วยการเดินแอโรบิก บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า 15 นาที จากนั้นตีโป่งป้องกันเจ้าหน้าที่ กทท.และตัวแทนสื่อมวลชน ด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาลเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BMA SPORT DAY "ผลักดันหัวใจแก้ไขทันที" ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.งชัย กิตติหัตถยากร รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 345 แห่ง พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน HA และมาตรฐาน JCI เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนผ่าน HA ชั้นสูงสุด 62 แห่ง และ JCI 41 แห่ง นับว่าไทยมีโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐาน JCI มากที่สุดในอาเซียน โดยในปี 60 ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนให้ได้รับมาตรฐาน HA ครบทุกแห่ง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 1 ใน 3 ของเอเชีย</p>
<p>มติชน,ไทยรัฐ,สยามกีฬา,คมชัดลึก,ข่าวสด</p>	<p>แผนตั้งห้องกีฬา 24 ชม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กทท. เปิดเผยว่า กทท.มีแนวคิดผลักดันโครงการจัดตั้งสถานที่วีทีกีฬา 24 ชั่วโมง เพื่อออกอากาศผ่านทางช่องฟรีทีวีหมายเลข 7 โดยเป็นการยกระดับสถานที่วีทีกีฬา 24 ชม. "ที-สปอร์ต" ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุม ขณะนี้กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทเสนอ กสทช. ให้แล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2560 โดยจะประสานกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย เพราะมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล หากทุกฝ่ายเห็นพ้อง คาดว่าจะออกอากาศได้เร็วที่สุดปลายปี 2560</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไทยแลนด์ 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ ประกอบด้วย 5 วาระสำคัญ ได้แก่ 1.การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575 2.การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3.การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 4. การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด และ 5.การบูรณาการเศรษฐกิจไทยอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก ขณะที่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 จะครอบคลุม 4 มิติ ประกอบด้วย 1.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2.ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม 3.การยกระดับคุณภาพมนุษย์ และ 4.การรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>\ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือสร้างดิจิทัลไทยแลนด์เพื่อนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จุดเน้นของดิจิทัลไทยแลนด์จะทำโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและนอกประเทศ ครอบคลุมโลจิสติกส์ของไทยและเอกชน กลายเป็นดิจิทัลชุมชน ซึ่งต้องร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาฯ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความรวดเร็วในเชิงรูปธรรม มั่นใจว่าในปี 2560 จะเกิดภาพชัดเจนมากขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>คัดกรองเด็กสมาธิสั้น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วัชรา รั้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ สวรส. กล่าวว่า สวรส. และ ม.มหิดล จัดอบรมการใช้แบบประเมินพัฒนาการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 200 คน เพื่อคัดกรองเด็กสมาธิสั้น ตอบสนองแนวทางแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กด้านการคิดเชิงบริหาร ที่มีความสัมพันธ์กับการเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9</p> <p>-เสนอข่าว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 21-23 ธ.ค.59 มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยในวันที่ 23 ธ.ค. จะมีการปาฐกถาพิเศษ โดย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และการเสวนา “ประเทศไทยยุค 4.0...พัฒนาแบบไหนที่ยั่งยืน” และ “สานพลังเครือข่าย สู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน”</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>กิจกรรมรณรงค์</p> <p>-เสนอข่าว นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปีหน้าเตรียมจัดธงฟ้าอีกกว่า 1,000 ครั้ง กระจายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมทั้งยกระดับร้านหนูณิชย์พาซิมกว่า 10,000 แห่ง ให้จำหน่ายอาหารราคาถูกที่มีคุณภาพสูงและ โดยประสานให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบรับรองคุณภาพ และจะเพิ่มการให้ความช่วยเหลือจัดหาวัตถุดิบราคาถูก รถฟู้ดทรัค ให้ผู้สนใจด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>ผู้ป่วยแมงมุมสันโดษกัด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีคนส่งต่อภาพและข้อความทางไลน์ใน จ.ยโสธร ว่า แมงมุมสันโดษสีน้ำตาลกัดปลัดอำเภอรายหนึ่ง และแผลลุกลามอย่างรวดเร็ว รักษาตัวอยู่ที่รพ.ยโสธร</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ เชวศิริกุล ผอ.รพ.ยโสธร แถลงข่าวว่า ผู้ป่วยเป็นปลัด อบต. แห่งหนึ่งใน จ.ยโสธร มารับการรักษาวันที่ 7 ธันวาคม มีแผลติดเชื้อที่ขาข้างขวา 2 สัปดาห์ ให้ประวัติว่าขณะอยู่ในทุ่งนา รู้สึกว่ามีสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดที่ขา ต่อมามีอาการบวมแดง ไต่ไปหาหมอแมงมุมใช้เข็มบ่งหนองออก และนำขวานมาใส่แผล แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงไปรักษาตัวที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด ทำการผ่าตัดหลายครั้งแต่อาการยังไม่ดีขึ้น สุดท้ายจึงส่งต่อมารักษาที่ รพ.ยโสธร แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหนังเน่า และได้ผ่าตัดในวันเดียวกัน คนไข้จึงมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ โดยโรคหนังเน่าเป็นโรคร้ายแรงที่มีการแพร่กระจายและลุกลามเร็ว หากคนไข้ได้รับการรักษาทันทีจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนประเด็นที่บอกว่าแมงมุมกัดนั้น แพทย์ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใด และคนไข้ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน</p>
M2F	<p>แมลงก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าฯ ชุมพร เข้าเยี่ยมอาการ ด.ช.ซี อายุ 11 ขวบ นักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.สวี ที่ถูกพิษแมลงก้นกระดกที่อวัยวะเพศจนปัสสาวะไม่ออก และถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาล และกล่าวว่า พบการระบาดของแมลงก้นกระดกใน จ.ชุมพร 5 อำเภอ คือ อ.ปะทิว อ.เมือง อ.สวี อ.ทุ่งตะโก และ อ.หลังสวน คาดว่าเป็นเพราะน้ำท่วมขังที่ขังไต้ดิน ทำให้ออกมาอาศัยบนต้นไม้และตามบ้านเรือน ได้สั่งให้สาธารณสุขจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้ว</p> <p>-นางเดือนเพ็ญ เคียนบุ้น สาธารณสุขอำเภอสวี ลงพื้นที่ต.นาสัก อ.สวี พบว่ามีชาวบ้านอีกหลายคนถูกพิษเช่นเดียวกัน แต่มีอาการไม่รุนแรง ได้รายงานให้สสจ.ชุมพรทราบแล้ว</p>
สยามรัฐ	<p>รง.แปรรูปไม้ก้อมลพิษ จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและอบไม้ยางพาราปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และไม่มีมาตรการป้องกันกลิ่นและควันพิษจากปล่องโรงงาน ส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรและสุขภาพประชาชน 6 หมู่บ้าน กว่า 2 พันครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่นพยายามร้องเรียนต่อหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยมีการบันทึกภาพมุมสูงทำให้เห็นว่าสวนยางพาราของชาวบ้านที่อยู่ริมลำห้วยน้ำคูลิ่ง ที่รับน้ำเสียจากโรงงานยืนต้นตายตลอดแนวลำห้วย รวมทั้งสัตว์น้ำในลำห้วยยังตายด้วย ส่วนชาวบ้านมีปัญหาผิวหนังและทางเดินหายใจ เด็กมีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง บางรายมีอาการชักเกร็งบ่อย</p>
สยามรัฐ	<p>ลักลอบปล่อยน้ำเน่าลงคลอง จ.นนทบุรี</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสวนทุเรียนหมู่ 5, 6, 7 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลักษณะสีขาวขุ่นลงในคูคลอง ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ทำการเกษตรได้ โดยพบว่าน้ำมีสภาพเป็นสีน้ำตาลอครระทางกว่า 500 เมตร คุณภาพน้ำต่ำ ไม่สามารถนำไปใช้ทำการเกษตรได้ แต่ไม่พบสภาพน้ำเป็นสีขาวขุ่นตามที่ได้รับร้องเรียน เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องตรวจวัดสภาพน้ำบริเวณใกล้กับโรงงานและไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าน้ำสีขาวขุ่นที่ชาวบ้านพบถูกลักลอบปล่อยจากโรงงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เบื้องต้น ได้ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน ให้ช่วยกันเฝ้าระวัง หากพบการปล่อยน้ำเสียจุดใด ให้ถ่ายภาพและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ข่าวสด	<p>คุมโรงฆ่าสัตว์ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของกทม. ว่า รมว. มหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามที่สำนักอนามัย กทม. เสนอแล้ว โดยให้เอกชนร่วมบริหารตามพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยากให้เปิดใช้งานภายในเดือนเม.ย.-พ.ค. 60 โดยอาจให้เอกชนเข้ามาดำเนินการฟรี 2 ปี จากนั้นจึงเก็บค่าเช่า โดย</p>
บ้านเมือง เดลินิวส์	<p>วัคซีนไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สมิติเวช พร้อมทีมแพทย์แกลงข่าว บริการวัคซีนไขเลือดออก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยวัคซีนที่ครอบคลุมไขเลือดออก ทั้ง 4 สายพันธุ์ ลดความรุนแรงของโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย</p> <p>ปัจจุบันวัคซีนมีการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 13 ประเทศรวมทั้งไทย วัคซีนป้องกันไขเลือดออกเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ สำหรับป้องกันโรคไขเลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกีสายพันธุ์ 1,2,3 และ 4 ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ระยะเวลาห่างกัน 0,6,12 เดือน วัคซีนทำงานโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นระบบการป้องกันของร่างกายโดยธรรมชาติให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีขึ้นเอง</p> <p>เนื่องจากระยะเวลาในการเกิดภูมิคุ้มกันในแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยประมาณคือหลังจากการได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2573จะลดอัตราการตายจากโรคไขเลือดออกลงให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% และลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลจากไขเลือดออกมากกว่าหรือเท่ากับ 25%</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

